

ความดีเหล่านั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษได้ เพราะ “มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรา” (ทิตัส 3:5) คุณจะรับพระกรุณาชำระค่าความบาปของพระเยซูคริสตน์ได้ด้วยการยอมกลับใจสำนึกผิด และรับพระเยซูคริสต์ไว้ด้วยความเชื่อมั่นภายในจิตใจของท่าน

เมื่อคุณทำอย่างนี้ พระเยซูจะประทับอยู่ในใจคุณ และจะทรงเป็นเพื่อนเป็นสหายเลิศที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว “เราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลย” (ฮีบรู 13:5) พระองค์จะทรงห่วงใยและอยู่กับคุณ เมื่อคุณต้องเผชิญภาวะวิกฤติ และเมื่อคุณจากโลกนี้ไป คุณจะได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ ถ้าพระเยซูคริสต์ทรงสละชีวิตพระองค์เพื่อชดใช้ค่าบาปต่างๆ ของคุณจนหมดสิ้นแล้วอย่างนี้ แน่ใจได้เลยว่า พระองค์ทรงเป็นสหายเลิศของคุณที่จะหาที่ไหนอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ

ตุ้ ปณ. 1117, ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10211

สหายเลิศ

คุณเคยรู้สึกอยากมีเพื่อนสักคนหนึ่งใหม่ที่เขากับคุณสนิทกันยิ่งกว่าญาติพี่น้องคลานตามกันมา เป็นคนที่คุณมั่นใจได้ว่าจะรักคุณไปจนตาย เป็นคนที่ไม่ทอดทิ้งหรือทำให้คุณผิดหวัง รู้จักตัวตนแท้จริงของคุณ แต่ก็ยังคงรักและโอบอุ้มช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่คุณทำสิ่งทีคนอื่น ๆ ให้อภัยคุณไม่ได้ เป็นคนที่บอกคุณว่า “จงละความกระวนกระวายไว้กับเรา เพราะเรารักห่วงใยท่าน” (1 เปโตร 5:7) ผมอยากเล่าเรื่องของพระองค์ผู้ยื่นมือให้ผมฟัง พระองค์ผู้ทรงเป็นสหายเลิศของผม และทรงปรารถนาที่จะเป็นสหายของคุณเช่นเดียวกัน

พระองค์ผู้เสด็จมาในโลกด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือ เพื่อทรงตายแทนคุณ



และผม ทำไม่ถึงต้องทรงทำอย่างนั้น ก็เพื่อให้เรามีทางรอดพ้นจากการถูกลงโทษยังลงละครับ โทษอะไรนะหรือ?

คุณเคยพยายามปฏิบัติกฎเกณฑ์บางอย่างแล้วพบว่า ทำไม่ได้บ้างหรือเปล่า เช่น อาจจะถูกตำรวจปรับเพราะบังเอิญทำผิดกฎจราจร แล้วถ้าเกิดคุณไม่มีเงินจ่ายค่าปรับล่ะ อาจมีคนใจดีมีเมตตาสักคนหนึ่งช่วยจ่ายค่าปรับแทนให้ก็ได้ แล้วบัญญัติข้อห้ามคำสอนต่าง ๆ ทางศาสนาคุณล่ะครับ คุณเคยรักษาไว้ได้สม่ำเสมอไหม ไม่ใช่ไหม ผมเองก็เหมือนกัน “บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” (1 ยอห์น 3:4) และ “ค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (โรม 6:23) ซึ่งเป็นความตายฝ่ายเนื้อหนัง และเป็นการตกลงในบึงไฟที่เรียกกันว่านรก

ดังนั้นสิ่งที่เราต้องจ่ายเพื่อชดเชยบาปของเราคือ การตกรรณิกนินร์ แต่เพราะเรามีพระองค์ผู้หนึ่งที่ทรงจ่ายค่าชดเชยบาปนั้นแทนเราแล้ว ดังนั้นเราจึงไม่ต้องจ่ายชดใช้ค่าบาปของเราเอง

พระเยซูคริสต์ทรงหลั่งพระโลหิต และทรงตายบนกางเขนเพื่อคุณแล้ว พระองค์ผู้ไม่เคยมีความผิดบาปอะไรเลยทรงยอมรับสภาพคนบาปเพื่อเรา “ด้วยว่าพระคริสต์ก็ได้สิ้นพระชนม์ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะความผิด

บาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะได้ทรงนำเราทั้งหลายไปถึงพระเจ้าฝ่ายกาย พระองค์จึงสิ้นพระชนม์ แต่ฝ่ายวิญญาณทรงคืนพระชนม์” (1 เปโตร 3:18) พระองค์ผู้ไม่ทรงมีบาป ทรงตายเพื่อคนที่มีความผิดบาปอย่างคุณกับผม ทรงจ่ายชดใช้หนี้บาปให้เราเรียบร้อยแล้ว เราจึงสามารถอยู่ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ตลอดไปได้ สิ่งที่ทรงทำนี้ทรงทำให้โดยไมทรงหวังอะไรตอบแทน ทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่คุณ

เหนื่อยล้ากับความพยายามทำตัวให้เป็นคนดี แต่รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นความหวังอยู่หรือเปล่า คุณรู้สึกว่ภาวะที่คุณแบกอยู่นั้นมันเกินกำลังที่จะแบกไว้หรือเปล่า พระเยซูตรัสว่า “บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อย และแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข” (มัทธิว 11:28) คุณปรารถนาจะให้ตัวเองเป็นอิสระจากบาปที่แบกไว้อยู่หรือเปล่า พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทย” (ยอห์น 8:32) ตอนนี้อาจจะเกิดคำถามขึ้นแล้วใช่ไหมว่า “แล้วเราจะหาทางหลุดพ้นจากภาระที่แบกอยู่นี้ได้อย่างไร”

พวกเราไม่น้อยพยายามแล้วพยายามอีกที่จะทำความดีต่างๆ นาๆ แต่ถึงอย่างนั้น